

# Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Tháng Tám

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, là mốc son chói lọi trong lịch sử nghìn năm của dân tộc. Thắng lợi đó gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

## Chủ tịch Hồ Chí Minh với những quyết định lịch sử

Mùa thu năm 1945, cả dân tộc Việt Nam vùng lên lật đổ ách thống trị của phát xít Nhật, đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ chế độ phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những chiến công vĩ đại nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là bản hùng ca bất diệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong bản hùng ca ấy, không thể không kể đến vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã có những quyết định quan trọng, góp phần to lớn tạo nên thắng lợi của cách mạng mùa thu năm ấy, làm thay đổi vận mệnh nước nhà.

Quyet định đầu tiên có ý nghĩa vô cùng quan trọng chính là việc người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước ngày 5/6/1911. Từ bến cảng Nhà Rồng, với quyết tâm cháy bỏng "nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành", trải bao khó khăn, vất vả, Người đã tiếp cận Luận cương của V.I.Lênin, từ đó hình thành nên con đường cứu nước.

Quyet định quan trọng thứ hai của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Sự ra đời của Đảng với hệ thống tổ chức chặt chẽ và cương lĩnh cách mạng đúng đắn đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo cách mạng kéo dài mấy chục năm đầu thế kỷ XX. Sự ra đời của Đảng là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển trong tiến trình lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam, được mở đầu bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

## Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về căn cứ cách mạng, tổ chức chính trị, lực lượng cách mạng, đặc biệt là đội quân vũ trang tinh nhuệ, cùng với yếu tố thuận lợi về thời cơ cách mạng, quần và dân ta đồng loạt tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền. Từ ngày 13 - 15/8/1945, hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) nhận định thời cơ đã đến, quyết định tổng khởi nghĩa trong toàn quốc, giành chính quyền trước khi quân đồng minh vào Đông Dương. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Lúc này, thời cơ thắng lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập".

Ngày 13/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa đã ra Quân lệnh số 1, phát lệnh tổng khởi nghĩa. Ngày 16 và 17/8/1945, Quốc dân Đại hội họp tại Tân Trào tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng Cộng sản Đông Dương, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng do Người làm Chủ tịch. Trong thư kêu gọi đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta".



Quần chúng nhân dân Thủ đô đánh chiếm Bắc Bộ phủ, cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc Bộ, ngày 19/8/1945. Ảnh tư liệu

Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, trước hàng chục vạn người dân nước Việt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, tự do, tạo thế và lực cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.

## Điều tượng sức mạnh dân tộc và tinh thần thời đại

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trước hết đã chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách

mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Sau này, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo nhân dân đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là hội tụ của ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; là thắng lợi vĩ đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta vận dụng một cách sáng tạo để "lựa tình thế, chọn thời cơ", đưa ra những quyết sách đúng đắn, sáng tạo ở tầm chiến lược. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám cũng chứng minh rằng, một dân tộc dù nhỏ bé nhưng nếu có truyền thống nồng nàn yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, thông minh, sáng tạo dưới sự lãnh đạo của đảng cách mạng chân chính thì vẫn có thể làm nên những sự kiện vĩ đại có tầm

vóc và đi vào lịch sử của dân tộc và thế giới.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc mà ý nghĩa của những tư tưởng đó vẫn còn giá trị lâu dài. Nhiều bài học kinh nghiệm trong Cách mạng Tháng Tám của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Đó là bài học về chớp thời cơ và tận dụng thời cơ để giành thắng lợi. Bài học về tập hợp, đoàn kết, lôi cuốn toàn dân tham gia sự nghiệp cách mạng, tham gia sự nghiệp xây dựng đất nước; nâng cao ý thức tự lực tự cường, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của dân tộc, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế. Bài học về xây dựng và củng cố nền cơ sở phong trào dân và an ninh nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"...

(theo baotintuc.vn)

# Bảo đảm tiến độ, chất lượng đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở Kiến Xương

Đảng bộ huyện Kiến Xương có 429 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của trên, từ đầu tháng 6/2022, Huyện ủy Kiến Xương đã ban hành công văn, hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; chỉ đạo đảng ủy cơ sở lựa chọn chi bộ ở các loại hình tổ chức đại hội điển để đánh giá, rút kinh nghiệm. Ông Lê Minh Hoàng, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kiến Xương cho biết: Công tác tổ chức, điều hành đại hội ở các chi bộ nhìn chung bài bản, đúng quy định, phân bầu cử bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc; nhân sự được lựa chọn, giới thiệu bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Với tiến độ như hiện nay, Kiến Xương phấn đấu hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trước ngày 10/9/2022.



Đại hội Chi bộ Trường THCS Thanh Nhé.

Tham dự Đại hội Chi bộ thôn 3, xã Vũ Hòa, chúng tôi được biết Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng các công việc trước khi tiến hành Đại hội. Đồng chí Phạm Xuân Huy, Bí thư Chi bộ cho biết: Đại hội đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 sát với thực tế địa phương. Trong đó, mục tiêu quan trọng là tiếp tục duy trì cây lúa hàng hóa, phấn đấu năng suất lúa đạt 133 tạ/ha, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm, giảm hộ nghèo còn dưới 10 hộ, tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu

mẫu, phấn đấu kết nạp từ 1 - 2 đảng viên mới, 100% đảng viên trong chi bộ sử dụng thành thạo phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". Ngay sau Đại hội, Chi bộ đã phát động phong trào thi đua rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm; vận động các đoàn thể, nhất là chi hội phụ nữ thu gom phế thải bán lấy tiền làm từ thiện. Tinh thần, khí thế sôi nổi của nhân dân chính là động lực để cấp ủy nhiệm kỳ mới lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vũ Hòa cho biết: Đảng bộ xã có 10 chi bộ trực thuộc. Xác định việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên nên cùng với ban hành kế hoạch, hướng dẫn, Đảng ủy đã duyệt dự thảo báo cáo chính trị, phương

án nhân sự đối với từng chi bộ; phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức dự và chỉ đạo đại hội. Quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, tập trung giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, tạo niềm tin, sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do đó, từ ngày 13/7 - 11/8 các chi bộ đã hoàn thành tổ chức đại hội và thành công tốt đẹp.

Ngày 9/8/2022, 18 đảng viên của Chi bộ Trường THCS Thanh Nhé đã tham dự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với tinh thần và ý thức trách nhiệm cao. Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều nội dung quan trọng để thống nhất thông qua nghị quyết, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp của nhiệm kỳ mới. Vinh dự được Đại hội tiếp tục tin nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhà trường nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Phạm Thị Kiều Hải khẳng định: Nhiệm vụ

mới, bản thân tôi sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình để cùng tập thể Chi bộ triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Trong đó, tập trung lãnh đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường giáo dục, rèn luyện bồi dưỡng đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy nội lực của tập thể thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Phân công nhiệm vụ phù hợp và cụ thể cho từng đảng viên, tạo điều kiện để mỗi đảng viên thể hiện được tinh thần, được nêu gương, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

THU THÚY

# QUỲNH PHỤ Sẵn sàng cho năm học mới

Năm học 2022 - 2023 đang đến gần, cùng với việc tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, các trường học trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ cũng chủ động các hoạt động đáp ứng việc thay sách giáo khoa với quyết tâm giành kết quả cao trong năm học.



Trường Tiểu học và THCS An Thái (Quỳnh Phụ) đầu tư hệ thống máy tính đồng bộ phục vụ việc dạy và học.

cho nhà trường, chúng tôi thành lập nhóm zalo kết nối các phụ huynh để hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch, phòng, chống đuối nước, an toàn giao thông và các điều kiện cơ bản cho hành trình vào lớp 1 của học sinh. Nhà trường bố trí 1 ngày để phụ huynh đưa con đến trường làm quen và rèn các kỹ năng, từ việc đi lại, học tập... tạo sự gần gũi, không bỏ ngỏ khi đến trường nên các em rất phấn khởi.

Tại cấp học mầm non, công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng được chú trọng không kém. Các trường mầm non đã chuẩn bị phòng học, phòng ngủ, phòng ăn, phòng vệ sinh, lau rửa bàn ghế, phòng học và chủ động phun thuốc phòng dịch để bảo đảm sức khỏe cho học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Thêu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm nay kế hoạch huyện giao nhà trường tiếp nhận 288 cháu, trong đó khối nhà trẻ 70 cháu, mẫu giáo 118 cháu. Để bảo đảm chất lượng dạy và học, đội ngũ giáo viên của trường được phân công phù hợp với năng lực, trình độ; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tại trường, tại cụm. Chuẩn bị cho năm học mới, cùng với xây dựng kế hoạch tu sửa, mua sắm thiết bị cho năm học mới, ngay từ đầu tháng 8 nhà trường yêu cầu giáo viên các khối lớp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động mua sắm trang thiết bị, tổ chức vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn; thường xuyên phối hợp với Trạm Y tế xã làm tốt công

tác phòng, chống dịch, bảo đảm sức khỏe học sinh.

Năm học 2022 - 2023, huyện Quỳnh Phụ có khoảng 50.000 học sinh ở các cấp học: mầm non, tiểu học và THCS. Để tiếp tục đạt kết quả cao trong năm học mới, ông Nguyễn Đỗ Toán, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Các trường đã chuẩn bị về cơ sở vật chất, bồi dưỡng giáo viên, phân công chuyên môn, chuẩn bị về đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học; tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh môi trường để phòng, chống dịch, sẵn sàng cho khai giảng năm học mới. Đối với việc thay sách giáo khoa, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường thực hiện đúng theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Hiện nay các trường trong huyện đã chọn được các bộ sách phù hợp theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Các thầy cô giáo đều tham gia các lớp tập huấn trực tiếp, trực tuyến về thực sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7, sẵn sàng cho việc tiếp nhận tài liệu sách giáo khoa, tài liệu dạy học, nghiên cứu nội dung chương trình, xây dựng kế hoạch giáo dục, thực hiện chương trình của năm học 2022 - 2023 theo đúng chỉ đạo.

NGUYỄN CƯỜNG